

VIỆN KSND TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
HUYỆN TU MƠ RÔNG
Số: 68/BC-VKS

Tu Mơ Rông, ngày 14 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tu Mơ Rông
trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
(Số liệu từ ngày 01/12/2023 đến 31/5/2024)

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

VKSND huyện Tu Mơ Rông, xây dựng báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2024, trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM, VI PHẠM, PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP.

1. Về tình hình tội phạm

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện ổn định, tình hình tội phạm về trật tự xã hội vụ xảy ra giảm so với cùng kỳ 6 tháng năm 2023. Cơ quan chức năng đã khởi tố 05 vụ/07 bị can giám về số vụ và số bị can (giảm 05 vụ/08 bị can, giảm 3 vụ và 03 b/c) so với 6 tháng năm 2023. Trong số các vụ án thụ lý tập trung ở các nhóm tội phạm về sở hữu, môi trường, sức khỏe (hành vi phạm tội chủ yếu là trộm cắp tài sản, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, Cố ý gây thương tích, Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, hủy hoại rừng, hủy hoại tài sản). Trong kỳ báo cáo, trên phạm vi toàn huyện, đối tượng phạm tội có độ tuổi từ 20 tuổi đến 38 tuổi (có 4 đối tượng chiếm 57%, 42 tuổi đến 53 tuổi có 02 đối tượng, chiếm 28% và 62 tuổi có 01 đối tượng, chiếm 14%).

Nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm trên là do:

- Đối với các tội phạm “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, “trộm cắp tài sản” mặc dù xảy ra ít hơn so với cùng kỳ năm 2023 nhưng vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Phần lớn do có một số đối tượng thích hưởng thụ, lười lao động, trình độ dân trí còn thấp. Ngoài ra, vì đời sống còn nhiều khó khăn, các hành vi vi phạm lĩnh vực lâm luật đem lại lợi nhuận cao nên các đối tượng bất chấp những quy định của pháp luật để kiếm nguồn thu nhập. Đối với các vụ án Cố ý gây thương tích chủ yếu do uống rượu, xảy ra mâu thuẫn không kiềm chế được bản thân dẫn đến sử dụng hung khí (dao) để gây thương tích. Còn vi phạm về an toàn giao thông đường bộ là do người dân khi tham gia giao thông đã uống rượu bia,

chấp hành luật giao thông đường bộ không nghiêm và nhận thức về pháp luật còn hạn chế nên dẫn đến vi phạm pháp luật.

2. Tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính.

Trong công tác kiểm sát án tranh chấp về dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2024 Tòa án thụ lý 01 vụ. Các vụ, việc hôn nhân và gia đình so với cùng kỳ 6 tháng năm 2023 giảm (04 vụ - (12/16vụ)).

Nguyên nhân: Dẫn đến việc xin ly hôn là do các cặp vợ chồng trẻ, trong cuộc sống hôn nhân gặp nhiều khó khăn, bất đồng quan điểm, lười lao động, ham chơi rượu bia, sống không thể hòa giải được dẫn đến ly hôn.

3. Tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp.

Tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp trong 6 tháng đầu năm giữa các cơ quan tiến hành tố tụng đều thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. Trong 6 tháng không có cá nhân và đơn vị nào vi phạm trong hoạt động tư pháp.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HIỆN QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP.

1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự;

1.1. Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

- Về công tác nắm bắt và theo dõi các nguồn tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn huyện, cơ quan đã có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra và các cơ quan chức năng trong huyện, 6 tháng đầu năm 2024 các tố giác, tin báo về tội phạm đều kiểm sát 100%.

Tổng số tin báo thụ lý: 12 tin (mới), đã giải quyết: 06 tin (Khởi tố vụ án: 04 tin, không khởi tố; 02 tin). Còn lại: 06 tin.

Hoạt động kiểm sát: Đơn vị đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận tin báo, tố giác tin báo về tội phạm 01 lần tại Công an huyện và phối hợp với Công an huyện tiến hành kiểm sát việc tiếp nhận tin báo tại 02 Công an cấp xã (Đăk Hà và Đăk Sao). Qua công tác kiểm sát phát hiện một số vi phạm phạm như việc yêu cầu định giá nhưng chưa có kết luận định giá và không có văn bản trả lời của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Tu Mơ Rông nêu rõ lý do không thể tiến hành trong thời hạn yêu cầu, nhưng cơ quan điều tra công an huyện không có văn bản yêu cầu. Còn tại Công an xã Đăk Sao tất cả các biên bản ghi lời khai không ghi thời gian kết thúc biên bản. (Vi phạm theo quy định tại Điều 216 BLTTHS). Ban hành 12 yêu cầu kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm. Tham gia khám nghiệm 12 hiện trường.

1.2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự.

Trong 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện về tình hình các loại tội phạm xảy ra có chiều hướng giảm (5/8 vụ giảm 03 vụ và 03 b/c). Tội phạm xảy ra chủ yếu các loại tội như “Trộm cắp tài sản; Cố ý gây thương tích; vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, vi phạm tham gia về an toàn giao đường bộ, hủy hoại tài sản”, đơn vị đã phối hợp với cơ quan điều tra thụ lý, giải quyết như sau.

- Tổng thụ lý kiểm sát điều tra là: 05 vụ = 07 bị can. (Cũ chuyên qua 01 vụ với 0 b/c, mới 04 vụ với 07 bị can). Đã giải quyết 03 vụ/02 bị can. Trong đó:

+Tạm đình chỉ; 01 vụ/0b/c,

+ Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 02 vụ/02 b/c). Còn lại 02 = 05 bị can.

Trong 6 tháng đầu năm với sự chủ động phối hợp tốt giữa các cơ quan tiến hành tố tụng đã giải quyết án đạt tỷ lệ 60%.

Hoạt động kiểm sát: Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, Viện kiểm sát đã ban hành 05 yêu cầu điều tra điều tra, tham gia lấy lời khai 07 lượt, hỏi cung bị can 07 lượt.

1.3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố:

Viện kiểm sát đã thụ lý đề truy tố 02 vụ với 02 bị cáo. Viện kiểm sát đã giải quyết: Truy tố chuyển Tòa 01 với 01 bị cáo và đình chỉ 01 vụ với 01 bị can (theo khoản 3, Điều 29 BLHS).

Tất cả các quyết định truy tố đều đúng thời hạn theo quy định, truy tố đúng thời hạn đạt 100%; truy tố đúng tội danh đạt 100%; không đề xảy ra đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án do không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. Việc truy tố của VKS đảm bảo đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Không đề xảy ra tình trạng oan sai.

1.4. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự.

Tổng vụ án Tòa án thụ lý để xét xử; 02 vụ = 02 bị cáo (Cũ: 1 vụ/01 b/c; mới 01 vụ/01 b/c). Tòa án đã đưa vụ án ra xét xử: 02 vụ/02 bị cáo. Trong đó: Xét xử trực tuyến và lưu động 01 vụ với 01 bị cáo. Viện kiểm sát thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm, số hóa hồ sơ và sơ đồ tư duy 01 vụ với 01 bị cáo; vụ án đã xét xử có 01 vụ án với 01 bị cáo có sự tham gia của trợ giúp pháp lý. Các vụ án Viện kiểm sát đã truy tố chuyển tòa đã xét xử đúng người, đúng tội đúng pháp luật, không có trường hợp nào Tòa tuyên không phạm tội hoặc trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Hoạt động kiểm sát: Viện kiểm sát đã phối hợp với Tòa án phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm, số hóa hồ sơ và sơ đồ tư duy 01 vụ/01 bị cáo, phối hợp với Tòa án xét xử 01 phiên Tòa lưu động và trực tuyến.

1.5. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự.

- Trong 6 tháng đầu năm 2024 theo chức năng, nhiệm vụ Viện kiểm sát đã kiểm sát chặt chẽ các trường hợp bị bắt tạm giữ, tạm giam của công an huyện. Qua công tác kiểm sát cho thấy:

- **Tạm giữ** ; có 01 trường hợp.(bắt khẩn cấp). Viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của CQCSĐT của công an huyện. Đã giải quyết, khởi tố bị can chuyển tạm giam.

- **Tạm giam**: 03 trường hợp (Cũ 02, mới 01). Đã giải quyết 02. Trong đó; (Án có hiệu lực pháp luật chuyển thi hành án). Còn lại 01 trường hợp.

Hoạt động kiểm sát: Đơn vị thường xuyên kiểm sát tại Nhà tạm giữ, tạm giam công an huyện, để phát hiện và nhắc nhở những vi phạm (Nếu có). Hiện tại, tại nhà tạm giữ công an huyện có 01 trường hợp bị án đang chấp hành án, theo sự điều chuyển của Công an tỉnh Kon Tum.

Thực hiện kế hoạch đơn vị đã tiến hành 02 cuộc trực kiểm sát tiếp tại công an huyện trong công tác tạm giữ tạm giam. Qua công tác kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm như:

- Các phòng tạm giữ, tạm giam có các bồn vệ sinh bốc mùi hôi thối mất vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe của người bị tạm giữ, tạm giam, không đảm bảo đúng theo quy định.

- Sổ theo dõi tình hình công tác tạm giữ, tạm giam, không có chữ ký của cán bộ trực ban.

- Biên bản bàn giao không có xác nhận của lãnh đạo đơn vị. Đơn vị đã ban hành kiến nghị trưởng nhà tạm giữ, tạm giam của công an huyện khắc phục, sửa chữa.

- Về công tác kiểm sát thi hành án hình sự:

Kiểm sát thi hành án hình sự tại Tòa án đã kiểm sát được 12 QĐ(mới) Quyết định thi hành án hình sự; Trong đó 12 Quyết định án phạt tù có thời hạn, Tòa án đã ủy thác 08 QĐ và ra 04 Quyết định án phạt tù có thời hạn. Qua công tác kiểm sát thi hành án tại Tòa án, đến nay các bị án tù có thời hạn đã chuyển trại tạm giam. Còn tù nhưng cho hưởng án treo đang chấp hành án tại địa phương.

Hoạt động kiểm sát:

+ Kiểm sát thi hành án hình sự tại Tòa án đã kiểm sát được 12 Quyết định thi hành án; Trong đó, Tòa án đã ủy thác 08 QĐ cho Tòa án huyện KonPlông ra QĐ thi hành án, và ra 04 Quyết định án phạt tù có thời hạn. Qua công tác kiểm sát thi hành án tại Tòa án, đến nay các bị án tù có thời hạn đã chuyển trại tạm giam. Còn tù nhưng cho hưởng án treo đang chấp hành án tại địa phương.

+ Đơn vị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát trong công tác thi hành án hình sự tại 02 đơn vị UBND cấp xã (Đăk Hà và Đăk Sao) và 01 đơn vị Công an huyện trong công tác thi hành án hình sự và công tác giám sát, giáo dục về án treo tại xã. Qua công tác kiểm sát đã phát hiện 01 hồ sơ có vi phạm gồm:

Tại UBND xã Đăk Sao

01 hồ sơ (A Nguyên) Bản nhận xét về quá trình chấp hành án không đúng thời điểm.

- **Tại Công an huyện:**
- Chưa có hệ thống sổ sách quản lý phạm nhân.
- Việc thực hiện chế độ mặc, tư trang cho phạm nhân chưa đảm bảo.
- Chưa nhận xét, đánh giá kết quả chấp hành án phạt tù theo tuần, tháng. Quý, 6 tháng... Đơn vị đã ban hành kết luận và kiến nghị yêu cầu Chủ tịch UBND xã Đăk Sao và trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện họp tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục, sửa chữa những vi phạm nêu trên.

1.6. Công tác giải quyết bồi thường cho người bị oan.

Trong 6 tháng đầu năm đơn vị không xảy ra trường hợp nào.

2. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

2.1. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự hôn nhân và gia đình

-Toà án thụ lý giải quyết: 13 vụ. Trong đó:

+Án Dân sự : 01 vụ đang giải quyết.

+Án hôn nhân và gia đình 12 vụ đã giải quyết xong 11 vụ, trong đó: (Thuận tình ly hôn 10 vụ, đình chỉ 01 vụ). Còn lại 01 vụ đang giải quyết.

Trong khâu công tác kiểm sát này, Viện kiểm sát đã tiến hành kiểm sát 100% án thụ lý giải quyết của Tòa án. Qua kiểm sát các Quyết định và QĐ giải quyết các vụ án của Tòa án chưa phát hiện vi phạm gì.

Hoạt động kiểm sát: Đã kiểm sát chặt chẽ 100% các thông báo thụ lý của Tòa án, kiểm sát 100% các quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa các đương sự của Tòa án, 100% các Quyết định đều được ban hành đúng thời hạn, đảm bảo đúng nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật. Qua kiểm sát chưa phát hiện vi phạm của Tòa án.

2.2. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2024 Tòa án không thụ lý vụ nào.

3. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cơ quan Chi Cục thi hành án dân sự huyện Tu Mơ Rông đã thụ lý: 26 việc với số tiền 123.250.442.243đ. (Mới)

Đã thi hành xong: 23 việc/ 71.617.882đ. Còn tiếp tục giải quyết: 03 việc/123.178.824.361đ. Trong 6 tháng đầu năm số tiền thi hành án dân sự tăng do nhận ủy thác từ Chi Cục THADS - TP Kon Tum, tiếp tục thi hành án đối với Cty cổ phần Ri Nin 2, ĐăkPSi đang xây dựng thủy điện tại thôn tân ba, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum để tiếp tục thi hành án.

- Thi hành án hành chính trong 6 tháng đầu năm không thụ lý vụ nào.

Hoạt động kiểm sát: Đơn vị đã kiểm sát 26 QĐ THADS và đã tham gia 02 cuộc tiêu hủy vật chứng chưa phát hiện những vi phạm gì.

4. Công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Trong 6 tháng đầu năm 2024 các Cơ quan tiến hành tố tụng chưa nhận được đơn thư khiếu nại, phản ánh nào của công dân.

III. CÔNG TÁC KHÁC.

1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Viện KSND huyện đã bám sát các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự giám sát của HĐND và kế hoạch công tác năm 2024 của ngành và thực hiện nghiêm túc để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, các mặt công tác đều cố gắng đảm bảo tiến độ. Có sự phối hợp thường xuyên với các ngành, đặc biệt là với Cơ quan điều tra, Tòa án và Thi hành án trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm. Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra được tăng cường, chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Không để xảy ra oan sai, không để lọt tội phạm. Nâng cao công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp. Tham gia đầy đủ các cuộc vận động, ủng hộ, đóng góp và giúp đỡ thôn, làng.

2. Tham mưu, tổng hợp:

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo đúng và đầy đủ theo Quy chế 279/QĐ-VKSTC, ngày 01/08/2017. Xây dựng các loại báo cáo định kỳ và đột xuất chất lượng, đúng thời hạn khi cấp trên yêu cầu. Làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp cho cấp ủy trong việc xử lý các vụ việc phức tạp, cấp ủy chỉ đạo.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 01 ngày 18/12/2024 của Viện trưởng Viện KSND tới cao về tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và hoạt động công tác nghiệp vụ.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ.

1. Ưu điểm: Tập thể cán bộ, kiểm sát viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát kế hoạch công tác và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy và sự phối hợp tốt giữa VKSND và các cơ quan tiến hành tố tụng, từ đó một số chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc Hội đã đề ra cố gắng đạt và vượt chỉ tiêu trong năm 2024.

2. Hạn chế, thiếu sót và khó khăn, vướng mắc.

Trong công tác phối hợp giữa các ngành liên quan đôi lúc chưa kịp thời nên dẫn đến thời hạn giải quyết các vụ, việc còn chậm.

3. Nguyên nhân.

Vụ việc xảy ra trên địa bàn ít, nên kinh nghiệm thực tiễn đôi với các cơ quan chức năng không nhiều, nên việc triển khai có lúc chưa kịp thời, đồng bộ.

4. Kiến nghị, Đề xuất: Không.

V. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01/CT- VKSTC và sự chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum, huyện ủy Tu Mơ Rông.

- Tiếp tục bám sát kế hoạch công tác để đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, phấn đấu vượt chỉ tiêu đề ra.

- Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các vụ, việc mà dư luận quan tâm, cấp ủy chỉ đạo.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giúp thôn, làng thep kế hoạch của tỉnh ủy và huyện ủy Tu Mơ Rông đã phân công .

Trên đây là báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tu Mơ Rông.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- TT HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND;
- Lưu.

VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Xuân Thủy